
 

 
 

SCA มีมติเลือ่นการพจิารณาผลประเมินสถานะจาก B เป็น A ของ กสม. ไปอกี 18 เดือน 
ประธาน กสม. ขอทุกฝ่ายหนุนแก้ไขบทบัญญตัิของกฎหมายทีท่ าให้เข้าใจคลาดเคลือ่นในความเป็นอสิระ 

 

วนัท่ี 22 มกราคม 2564 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
ได้ด าเนินการเขา้รับการประเมินเพื่อขอเล่ือนสถานะจาก B เป็น A ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้เขา้รับ 
การสัมภาษณ์แบบทางไกลเพื่อประกอบการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) ภายใต้กรอบความร่วมมือของ
เครือข่ายพนัธมิตรระดบัโลกว่าดว้ยสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance for National Human Rights 
Institutions: GANHRI) เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 นั้น  

ต่อมา เลขานุการคณะอนุกรรมการ SCA ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
แจง้มติของ SCA ให้เล่ือนการพิจารณาการประเมินสถานะของ กสม. ไทยออกไปเป็นเวลา 18 เดือน ซ่ึงจาก
การหารือทางไกลกับนาย Phillip Wardle ท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมายของเครือข่ายความร่วมมือสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: 
APF) ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแก่สมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ยืนยนักับตนว่า การเล่ือน 
การพิจารณานั้น ถือเป็นท่าทีที่เป็นผลลพัธ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทัว่โลกท่ี
ขอเขา้ประเมินเลื่อนสถานะจาก B เป็น A ในสถานการณ์เช่น กสม. เพราะ SCA ไดพ้ ิจารณาถึง 
การด าเนินงานในช่วงหลงัของ กสม. รวมถึงการตอบขอ้ขอ้งใจหลายประการของ SCA เก่ียวกบับทบาท
หน้าที่ของ กสม. ในระหว่างการสัมภาษณ์ นาย Wardle แจง้ว่า การเลื่อนการพิจารณาออกไปก็เพื่อให้ 
กสม. ไดม้ีโอกาสด าเนินการแกไ้ขขอ้ห่วงกงัวลบางประเด็นของ SCA เพื ่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง 
เชิงสถาบนัและประสิทธิผลตามหลกัการเกี่ยวกบัสถานะของสถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ 
หลกัการปารีส (Paris Principles) มากยิ่งข้ึน 

นาย Wardle ไดแ้จง้เพิ่มเติมดว้ยว่า ปัญหาที่ส าคญัที่ท  าให้ตอ้งเล่ือนการพิจารณาออกไปนั้น คือ 
หนา้ที่และอ านาจตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 247 (4) 
ที่ก  าหนดให้ กสม. ตอ้งช้ีแจงและรายงานขอ้เท็จจริงที่ถูกตอ้งโดยไม่ชกัช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม ซ่ึงไม่เคยปรากฏว่ามี
สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้หนา้ท่ีในลกัษณะดงักล่าวโดย SCA มีความกงัวลวา่
บทบญัญติัดงักล่าวจะลดทอนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงหรือท่ีสาธารณะรับรู้ (actual or perceived independence) 
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ดังนั้น ในระยะเวลา 18 เดือน SCA หวงัว่า กสม. จะได้ด าเนินการอย่างเต็มก าลังท่ีจะให้มีการยกเลิก
บทบญัญติัขอ้ดงักล่าว  

นอกจากนั้น ยงัมีประเด็นเกี่ยวกบับทบาทของ กสม. ในการไกล่เกลี่ย ซ่ึง SCA มีความเห็นว่า 
หาก กสม. สามารถแสวงหาขอ้ยุติที่เป็นมิตรและเป็นความลบัผ่านกระบวนการแกไ้ขทางเลือกอื่น  
ซ่ึงรวมถึงอ านาจในการแสวงหาขอ้ยุติของขอ้พิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกล่ีย จะช่วยให้ 
กสม. ไดช่้วยเหลือเยียวยาผูถู้กละเมิดสิทธิมนุษยชนไดร้วดเร็วมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มประสิทธิผล 
ในการด าเนินงานของ กสม. 

นางประกายรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้าน้ี กสม. ก็ไดเ้คยแสดงความห่วงกงัวลและมีหนงัสือไปยงั
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า บทบญัญติัตามมาตรา 247 (4) อาจไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปารีส 
แต่ไม่ประสบผล อย่างไรก็ดี ทั้งก่อนการให้สัมภาษณ์กบั SCA และหลงัจากทราบความเห็นของ SCA  
ก็ไดม้ีการติดต่อประสานงานไปยงัฝ่ายนิติบญัญตัิและฝ่ายบริหารในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้ไดร้ับทราบ
ร่วมกนัถึงขอ้ห่วงกงัวลของสากล เพื่อร่วมกนัสนบัสนุนให้ กสม. อนัถือเป็นสถาบนัสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสามารถคืนกลบัสู่สถานะ A โดยการยกเลิกมาตรา 247 (4) อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ประชาชนในประเทศและสังคมโลกในการปฏิบติัหน้าท่ีของ กสม.  

“กสม. ชุดปัจจุบนัซ่ึงถือเป็นชุดรักษาการตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ 2560 และตนในฐานะ
ผูท้  าหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไดพ้ยายามท าหน้าที่อย่างดีที่สุดที่จะให้ กสม. 
กลบัคืนสู่สถานะ A และโดยที่ปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่ จึงหวงัว่า 
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรี้บด าเนินการ และหลงัจากท่ี กสม. ชุดรักษาการพน้หนา้ท่ีไปแลว้ ตนขอฝากไปยงั
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว ่าจะเป็นฝ่ายนิติบญัญตัิ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูที้่จะมาด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ ซ่ึงเช่ือวา่จะไดม้าโดยไม่ล่าชา้ ไดช่้วยกนัผลกัดนัให้มีการแกไ้ข
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีท าให้สังคมเขา้ใจคลาดเคล่ือนในความเป็นอิสระขององคก์รโดยเร็ว เพราะแม ้SCA 
จะเล่ือนการพิจารณาออกไปอีก 18 เดือน แต่องค์กรตอ้งส่งเอกสารส าหรับการพิจารณาให้กบั SCA ใหม่ 
ภายในเดือนตุลาคมปีน้ี กสม. ชุดน้ีจึงขอฝากภารกิจส าคญัน้ีไวด้ว้ย” นางประกายรัตน์ กล่าวทิ้งทา้ย  

 

    ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
22 มกราคม 2564 


